



ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในที่โล่ง และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM<sub>๒.๕</sub>) ปี ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ด้วยปรากฏว่ามีประชาชนได้ร้องเรียน เรื่อง การเผาในที่โล่งตามพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ที่ดินมีผู้ครอบครอง อาคาร บ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น การเผาหญ้า ขยะมูลฝอย เศษวัชพืช สิ่งของเหลือใช้ต่างๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นสาเหตุของการติดต่อลุกลามจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐเป็นจำนวนมาก ประการสำคัญก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM<sub>๒.๕</sub>) หรือควันพิษต่างๆ แพร่กระจายในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง นอกจากนี้ปัญหาการเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้างขนาดใหญ่ ถือเป็นแหล่งกำเนิดโดยตรงที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM<sub>๒.๕</sub>) เช่นกัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงประกาศขอความร่วมมือเจ้าของอาคารบ้านเรือนบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆ และประชาชนทั่วไปดำเนินการดังนี้

๑. ห้ามเผาขยะ มูลฝอย วัชพืช สิ่งของเหลือใช้ต่างๆ ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า หรือในที่ดินของตนเอง หรือของผู้อื่น โดยให้ใช้วิธีการเผ้าดวงหรือการไกล่เกลี่ยแทนการเผา และอย่าปล่อยให้หมอกควันหรือเศษวัชพืชอื่นน่าจะก่อให้เกิดการติดต่อลุกลามจากอค์ศึภย

๒. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้างขนาดใหญ่ ให้ควบคุมการเกิดฝุ่นละอองไม่ให้เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

๓. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการคมนาคม การขนส่ง และผู้ใช้รถยนต์ หรือผู้ใช้เชื้อเพลิงดีเซล ให้ควบคุมการปล่อยควันดำเกินกว่าค่ามาตรฐาน และการติดเครื่องยนต์ขณะจอดอันทำให้เกิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่ชุมชนเมือง ตลาดสด หรือสถานที่ที่มีประชาชนจำนวนมาก

**การปฏิบัติในสภาวะมลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM<sub>๒.๕</sub>)**

๑. พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่หากจำเป็นต้องอยู่ข้างนอกอาคารต้องสวมหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่น PM<sub>๒.๕</sub> ได้ดีและมีประสิทธิภาพคือ หน้ากากอนามัยชนิดที่เรียกว่า “เอ็นเก้าห้า ( N๙๕) ” ซึ่งมีราคาสูงกว่าหน้ากากอนามัย และบางคนอาจสวมแล้วอาจให้ความรู้สึกอึดอัด เพราะหายใจได้ลำบากกว่าปกติ หรือสำหรับคนทั่วไปอย่างน้อยให้สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน และไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

๒. ปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นควันเข้าบ้าน หรือในกรณีไม่สามารถปิดประตูหน้าต่างได้ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำทำเป็นม่านปิดประตู หน้าต่าง เพื่อเป็นตัวกั้นฝุ่นควันไม่ให้เข้าบ้าน

๓. ไม่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกควันปกคลุมโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด เด็ก และคนชรา ควรพักผ่อนอยู่บ้าน พร้อมจัดเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม หากมีอาการผิดปกติหลังจากสูดดมหมอกควันรีบไปพบแพทย์ทันที

๔. งดเว้นการสูบบุหรี่ และควรดื่มน้ำบ่อยๆ หรืออาจรับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยในป้องกันอันตรายที่เกิดจากฝุ่น PM<sub>๒.๕</sub> เช่น วิตามินซี จะช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันร่างกายลดปัญหาจากภูมิแพ้ต่อระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ หรือกรดไขมันโอเมก้า ๓ ซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบ ช่วยป้องกันความเสื่อมของร่างกายจากการได้รับฝุ่นละออง PM<sub>๒.๕</sub>

๕. งดการรองรับน้ำฝนใช้อุปโภคบริโภคชั่วคราว แต่ถ้าหากจำเป็นต้องรองรับน้ำควรปล่อยให้ฝนตกลงมาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง จึงรองรับน้ำฝนไว้ใช้

๖. ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีการปฏิบัติตัว ได้อย่างถูกต้อง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีความห่วงใยในสวัสดิภาพ และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากท่านเห็นการกระทำผิดในที่โล่ง หรือเกิดปัญหาสภาวะมลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM<sub>๒.๕</sub>) หรือปัญหาอื่นๆ โปรดแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โดยตรง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๕๑-๒๑๙๙ และ ๑๙๙ หรือ สายด่วน ๑๑๓๒ หรือ ช่องทางไลน์แจ้งเหตุชุมชน ตาม QR Code ท้ายประกาศนี้ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และอาจติดต่อกับผู้นำชุมชน หรือสมาชิกสภาเทศบาลในเขตของท่าน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบรรจง โมชิตจรรย์นัท)  
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  
ผู้อำนวยการท้องถิ่น



ไลน์แจ้งเหตุชุมชน